



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา

ด้วยคณะรัฐมนตรีให้ใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถอธิบาย ตรวจสอบได้ โดยให้ประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ครึ่งขั้น และสองขั้น ในที่เปิดเผยให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยประกาศให้ทราบทุกครั้งที่มีการประเมินซึ่งกำหนดไว้ปีละ ๒ ครั้ง

อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่องระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จึงประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้

ระดับดีเด่น

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายกิตติศักดิ์ กุมภรัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
๒	นายชาคริต พิมพ์หล่อ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
๓	นายจิรศาสตร์ กุลรัมย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
๔	นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
๕	นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ	ผู้อำนวยการโรงเรียนไฟใหญ่ศึกษา
๖	นายประภาส สีหา	ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม
๗	นางสาวทิพวรรณ สมหมาย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
๘	นางธัญญาภรณ์ จารุจิตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒
๙	นายบุญถึง ต้นงาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา
๑๐	นางจिरกานต์ สุกสร	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
๑๑	นางสุนีรัตน์ พวงพั้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
๑๒	นายภูวดล ไชยชนะ	ผู้อำนวยการโรงเรียนหกลีบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
๑๓	นายบุญธรรม กล้าหาญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงโนนพิทยาคาร
๑๔	ว่าที่ ร.อ.สมชาย สุดชาติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
๑๕	ว่าที่ร้อยตรีชฎิล ชูฉัตรฐะ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
๑๖	นายสมยศ พิมพ์วงศ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสีทวนวิทยาสามัคคี
๑๗	นายเสกสรรค์ ยูภาค	ผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๘	นางจิราพร ธรรมเจริญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเก่าขามวิทยา
๑๙	นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๒๐	นายสมเกียรติ สมคิด	ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศข้าวปูนวิทยา
๒๑	นายวิศิษฐ์ ไชยฐาน	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมคำวิทยาคาร
๒๒	นางกมลพรรณ วีระชาติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
๒๓	นายปัจจุัย บ่งเทพ	ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
๒๔	นายคารม ช่วยสุข	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงวิทยาคม
๒๕	ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
๒๖	นายวิเชียร แสงศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมรราชูพิทยาคม
๒๗	นายชัชวาล ใจเดี่ยว	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสว่างประชาสรรค์
๒๘	นายศักดิ์ชัย นวลฉวี	ผู้อำนวยการโรงเรียนพะลานวิทยาคม
๒๙	ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
๓๐	นายสมบัติ ปัญญาคง	ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลชุมพัฒนา
๓๑	นายบรรพต แก่นลา	ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
๓๒	นายสมบัติ เจือบุญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก
๓๓	นายบัณฑิต พลอาษา	ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
๓๔	นายถนอม หลุ่มทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
๓๕	นายสุรศักดิ์ สถาวร	ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
๓๖	นายองอาจ จูมสีมา	ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
๓๗	นายไพรินทร์ ภาณานันท์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
๓๘	นายวสันต์ นวลอินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์
๓๙	นายอุทัย จันทะเวช	ผู้อำนวยการห้วยชะยุ้งวิทยา
๔๐	นายไกร เฉลิมพงษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
๔๑	ว่าที่ ร.ต.บรรจง ดอกอินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตรภาพิทยา
๔๒	นายพิทักษ์ บุญยอ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม
๔๓	นายประยูร ใจภักดี	ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
๔๔	นายธำรงค์ วิเศษรอด	ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๔๕	นางสุพัตรา คำจันทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคระแข่งศึกษา
๔๖	นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสว่างวิทยา
๔๗	นายประดิษฐ์ พันยา	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยี่ยศึกษา รัชมิ่งคลาภิเษก
๔๘	นายสุรชัย โสภภาพรม	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
๔๙	นายสมปอง พวงพัว	ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา
๕๐	นายกิตติณรงค์ มาสงค์	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
๕๑	ว่าที่ ร.ต.สมควร กงเงิน	ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
๕๒	นายไพรวลัย แสนแดง	ผู้อำนวยการเรียนอ่างศิลา
๕๓	นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญศรีวิทยาคาร
๕๔	นายพรพิชิต ทองหมื่น	ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเท็งยิ่งวัฒนา
๕๕	นายดุริยะ จันทร์ประจำ	ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล
๕๖	นายปัญญาพล โคตรคันทา	ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา
๕๗	นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๕๘	นายทรงยุทธ ดำทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ
๕๙	นายธีระพล พยัคฆพล	ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนพิทยา
๖๐	นายนิยม รักพรหม	ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
๖๑	นายรัศมี ถิ่นขาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคณิศร
๖๒	นายสมสมัคร วุฒิจริณกุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
๖๓	ว่าที่ ร.ต.พีระพงษ์ สิงห์จันทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุดติศวิทยา
๖๔	นายไพศาล พรหมภา	ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
๖๕	นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย	ผู้อำนวยการโรงเรียนคิมใหญ่วิทยา
๖๖	นายสุกิจ จันทบาล	ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
๖๗	นายประยูร รัตนศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม
๖๘	นายพินันท์ ปรีชานูวัตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม
๖๙	นายชูติเมธ อูธธา	ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
๗๐	นายวิศวะ โทบุตรดี	ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
๗๑	นายวุฒิชัย รัตนวาริพันธ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
๗๒	นายโชติชัย กิ่งแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
๗๓	นายณรงค์ ทั่นใจ	ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม
๗๔	นายรุณรงค์ อนันต์เรือง	ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
๗๕	นายศุภวัตร ภาลสาร	ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกคูวิทยา
๗๖	นายอภิสิทธิ์ ตั้งสู	ผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร
๗๗	นายอชิระ วิริยสุขหทัย	ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา
๗๘	นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคุณวิทยบาลลังก์
๗๙	นายปรีชา บัณฑิต	ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
๘๐	นายบุญลือ โกมลศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
๘๑	นายรณชัย ธรรมราช	ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแมด

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ